

Phát động cuộc thi ảnh “Nước của chúng ta, sự sống của chúng ta”

06:49 16/07/2016

Tác giả: Từ Hải

Đại sứ quán các nước Bulgari, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam công bố cuộc thi ảnh “Nước của chúng ta, sự sống của chúng ta” vào sáng 15/7 tại Hà Nội.

Image not found or type unknown



Buổi họp báo diễn ra sáng 15/7 tại Đại sứ quán Hungary (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ sáng nay, ông Csaba Óry, Đại sứ Hungary tại Việt Nam cho rằng, dự án được ra đời bởi sự quan ngại vì tình hình khó khăn mà biến đổi khí hậu đã gây ra tại khu vực miền Nam và miền Trung của Việt Nam từ đầu năm nay. Hạn hán và xâm nhập mặn đã khiến hàng nghìn người dân Việt Nam gặp nhiều khó khăn để tiếp cận nước sạch.

Ngài đại sứ nhấn mạnh, nước là sự sống của mỗi con người, của mỗi quốc gia và sự sống của cả hành tinh. Ở Việt Nam, hàng ngàn người đang phải vật lộn từng ngày để có nước sạch, đặc biệt khi hiện nay những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu và người dân phải đối mặt với những thách thức đang không ngừng gia tăng để đối phó với những tác động đó.

“Chúng tôi tin rằng, một trong những cách để chiến đấu chống lại quá trình này là nâng cao nhận

thức của giới trẻ giúp họ trở thành những công dân có trách nhiệm với môi trường và những tác động từ hành động của mình,” ông Csaba Öry nói.

Theo giới thiệu, cuộc thi dành cho đối tượng từ 18-28 tuổi và không nhất thiết phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Ảnh dự thi có thể để ở dạng màu hoặc đen trắng, ảnh gốc có độ phân giải ít nhất là 3840x2160 px, dung lượng của bức ảnh mẫu gửi đi trong giới hạn khoảng 3MB và gửi về địa chỉ email: waterexhibition@gmail.com. Những người tham gia phải gửi kèm một bản mô tả ngắn gọn về tác phẩm của mình và giới thiệu vắn tắt về bản thân, ưu tiên tiếng Anh. Mỗi người dự thi chỉ được gửi tối đa 3 ảnh.

Hạn cuối nhận ảnh dự thi vào ngày 15/9, ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào ngày 30/9. Đại diện các Đại sứ quán, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ cùng tham gia bầu chọn các bức ảnh đẹp nhất.

20 bức ảnh đẹp nhất sẽ được cấp bằng khen và trưng bày trong các cuộc triển lãm vào tháng 10-11 tại 7 quốc gia, các sự kiện quốc tế cấp cao có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và những người đứng đầu các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, các tác giả sẽ không được trao thêm bất kỳ giải thưởng nào khác.

Lý giải về việc lựa chọn độ tuổi tham gia chỉ từ 18-28 và các tác phẩm đoạt giải chỉ nhận được nhận bằng khen và không có thêm bất kỳ giải thưởng nào khác, đại diện Ban tổ chức cho biết vì đây là thế hệ trẻ tương lai, góp phần rất quan trọng thay đổi nhận thức về biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước. Ngoài ra, các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm ở rất nhiều quốc gia, các sự kiện quan trọng có sự góp mặt của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và nhiều lãnh đạo cao cấp khác - đó chính là giải thưởng lớn nhất dành cho các tác giả./.

Nguồn: TTXVN

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-dong-cuoc-thi-anh-nuoc-cua-chung-ta-su-song-cua-chung-ta>